



ที่ สค ๐๐๑๗.๒/ว ๑๓๑๗

ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเศรษฐกิจ ๑ สค ๗๔๐๐๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว ๒๔๗๖ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๒. สำเนาโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว ๒๕๕๓
ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เผยแพร่ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ที่เว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (www.mdes.go.th/view/1/ราคากลาง) มีจำนวน ๖๙ รายการพร้อมข้อเสนอประกอบการศึกษา จำนวน ๑๖ ข้อ รวมทั้งรายละเอียดลักษณะการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก รวมทั้งสิ้น ๓๔ หน้า

ในการนี้ จังหวัดสมุทรสาครจึงขอซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ดังนี้

๑. การพิจารณาความเหมาะสมของราคาและคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดฉบับล่าสุด กรณีโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ แล้ว หน่วยดำเนินการต้องพิจารณาหาพบคุณลักษณะพื้นฐานและราคาให้เหมาะสมสอดคล้องกับประกาศฉบับล่าสุด

๒. หน่วยจัดหาให้พิจารณาดำเนินการในส่วนงบประมาณ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด คำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

๓. กรณีไม่มีเกณฑ์ราคากลางฯ ให้ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิง และ/หรือแสดงรายละเอียดการคำนวณราคาอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๔. การพิจารณาโครงการเฉพาะในส่วนที่เป็นระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์ (เช่น จอภาพแสดงผล อุปกรณ์กระจายสัญญาณ) และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ (เช่น กล้องโทรทัศน์วงจรปิด อุปกรณ์บันทึกภาพ) ไม่พิจารณาในส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น (เช่น เสาดัดตั้งกล้อง สาย Fiber Optic) แต่หน่วยงานต้องนำเสนอภาพรวมทั้งโครงการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายประภัสสร มาลากาญจน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร. ๐ ๓๔๔๒ ๕๐๗๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : strategy.skn@gmail.com



สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 9 พ.ค. 2560

เลขรับที่ 740 เวลา

ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๔๗๖

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๕๗๙๔ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรการปรับปรุงเกณฑ์ฯ ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๖ หน้า

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ความละเอียดแจ้งแล้วตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เผยแพร่เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ที่เว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (<http://www.mdes.go.th/view/1/ราคากลาง>) มีจำนวน ๖๙ รายการ พร้อมข้อเสนอประกอบพิจารณา จำนวน ๑๖ ข้อ รวมทั้งรายละเอียดลักษณะการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก รวมทั้งสิ้น ๓๔ หน้า โดยมีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะพื้นฐาน จำนวน ๒๔ รายการ เปลี่ยนแปลงราคากลาง จำนวน ๒๓ รายการ (เพิ่มขึ้น จำนวน ๖ รายการ ลดลง จำนวน ๑๗ รายการ) รายละเอียดปรากฏตามสรุปรการปรับปรุงเกณฑ์ฯ ประจำปี ๒๕๖๐ ที่ส่งมาด้วย

เนื่องจากหลายหน่วยงานได้สอบถามแนวทางปฏิบัติกรณีใช้เกณฑ์ฯ ดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เพื่อให้การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จึงขอชักชวนความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ดังนี้

๑. การพิจารณาความเหมาะสมของราคาและคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดฉบับล่าสุด ทั้งนี้ ให้เริ่มใช้เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์นับตั้งแต่วันที่ประกาศกำหนดเป็นต้นไป

๑.๑ กรณีโครงการอยู่ในระหว่างการพิจารณา คณะกรรมการฯ สามารถใช้ดุลพินิจที่จะให้หน่วยงานปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามประกาศฉบับล่าสุดได้

๑.๒ กรณีโครงการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ แล้ว คุณลักษณะที่ผ่านความเห็นชอบเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำภายในราคาที่กำหนด เมื่อมีประกาศเผยแพร่ออกมาใหม่ หน่วยดำเนินการต้องพิจารณาทบทวนคุณลักษณะพื้นฐานและราคาให้เหมาะสมสอดคล้องกับประกาศฉบับล่าสุด และกำชับให้หน่วยจัดทำพิจารณาดำเนินการในส่วนของงบประมาณ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด คำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

/๑. กรณีไม่มีเกณฑ์...

๒. กรณีไม่มีเกณฑ์ราคากลางฯ ให้ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากห้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิง และ/หรือแสดงรายละเอียดการคำนวณราคาอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป และขอให้แจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๕๖๐-๗๙ ต่อ ๕๑๑๐๓, ๐ ๒๒๘๑ ๗๙๗๙

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๖๕๖๐-๗๙ ต่อ ๕๑๕๕๓, ๐ ๒๒๘๑ ๑๕๖๗

ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ www.moi.go.th หัวข้อ Download



สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ 11 พ.ค. 2560
เลขที่ ๗81 เวลา

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว ๒๕๖๐

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ถึงผู้รับปฏิบัติ ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้ากลุ่มจังหวัด

ผู้รับทราบ ทุกกรมในสังกัด / สบจ. / ตส.มท. / ตส.สป.มท. / ศปท.มท.

เนื่องจากหลายหน่วยงานได้สอบถามแนวทางปฏิบัติในการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดซึ่งแจ้งตามวิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เพื่อให้การจัดการระบบคอมพิวเตอร์ และการจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จึงขอชักชวนความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้

- ๑. ให้ยกเลิกหนังสือหรือคำแนะนำอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับหนังสือนี้ ให้ใช้หนังสือฉบับนี้แทน
- ๒. การจัดการระบบคอมพิวเตอร์ตามโครงการที่เป็นงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จะต้องเสนอคณะกรรมการ ดังนี้

๒.๑ คณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบจัดการระบบคอมพิวเตอร์ (เฉพาะวงเงินส่วนที่เป็นระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์/ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ตัวอย่างเช่น วงเงินรวมทั้งโครงการ ๑๕ ล้านบาท แต่มีส่วนที่เป็นระบบคอมพิวเตอร์/ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ๙ ล้านบาท โครงการนี้จะอยู่ในอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด)

๒.๒ คณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย พิจารณาให้ความเห็นชอบจัดการระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป โดยต้องผ่านการเห็นชอบเบื้องต้นจากคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดก่อน

กรณีโครงการที่มีมูลค่าเกิน ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป คณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้นก่อนนำเสนอคณะกรรมการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐต่อไป

- ๓. คณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทย จะพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ โครงการเฉพาะในส่วนที่เป็นระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์ (เช่น จอภาพแสดงผล อุปกรณ์กระจายสัญญาณ) และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ (เช่น กล้องโทรทัศน์วงจรปิด อุปกรณ์บันทึกภาพ) ไม่พิจารณาในส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น (เช่น เสาคิดตั้งกล้อง สาย Fiber Optic) แต่หน่วยงานต้องนำเสนอภาพรวมทั้งโครงการ

/๓.๒ การพิจารณา...

- ๒ -

๓.๒ การพิจารณาความเหมาะสมของราคาและคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์/ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทย จะพิจารณาตามเกณฑ์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์/ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่นอกเหนือไปจากที่มีกำหนดไว้ข้างต้น ให้ระบุเหตุผลความจำเป็นให้ชัดเจน

๓.๓ กรณีไม่มีเกณฑ์ตามที่กระทรวงดิจิทัลฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ คณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทย จะพิจารณาความเหมาะสมของราคาและคุณลักษณะเฉพาะที่สืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ และ/หรือแสดงรายละเอียดการคำนวณราคาอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๔. คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด สามารถใช้แนวทางดังกล่าวข้างต้นในการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์/ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ได้

๕. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่มีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์/ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป ให้แจ้งความประสงค์ทางโทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๑๕๖๗ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ moi0210.5@moi.go.th ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และจัดส่งเอกสารโครงการจำนวน ๓๐ ชุด ให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ ภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยพิจารณาต่อไป

กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ไม่สามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้นก่อนนำเสนอกระทรวง นั้น ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดเพื่อทราบในโอกาสแรกที่จัดประชุมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ



(นายณัฐพงศ์ สิริชนะ)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๐.๕ 9๕๑๒

เรียน ผย.คปช.สป.

โปรดให้เจ้าหน้าที่ส่งข้อความข้างต้นนี้ทางโทรสาร คปช.สป. ด้วย จักขอบคุณยิ่ง



(นายรังสฤษดิ์ จิตดี)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๕๖๐ ต่อ ๕๑๑๐๑ / โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๖๕๖๐ ต่อ ๕๑๕๕๓